



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐโบลีเวียแห่งเวเนซุเอลา

- เวเนซุเอลาเลื่อนการลงประชามติให้ประธานาธิบดีออกจากตำแหน่ง

๒. สาธารณรัฐเปรู

- นาย Kuczynski อำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเปรู

๑. สาธารณรัฐโบลิวาร์แห่งเวเนซุเอลา : เวเนซุเอลาเลื่อนการลงประชามติให้ประธานาธิบดีออกจากตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งของเวเนซุเอลาเลื่อนการประชุมกับพรรคฝ่ายค้าน เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงประชามติ

พรรคฝ่ายค้านรวบรวมรายชื่อประชาชนกว่า ๑.๘๕ ล้านคน เพื่อเรียกร้องให้มีการลงประชามติขับไล่ นายนิโกลัส มาดูโร ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้วินิจฉัยว่า รายชื่อประชาชนดังกล่าวมีความถูกต้องทั้งหมดแล้วหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยังขาดรายชื่ออยู่อีก ๑๙๗,๐๐๐ คน ในกรณีนี้ สมาชิกพรรคสหสังคมนิยม (United Socialist Party) ของประธานาธิบดี กล่าวว่า มีอย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ รายชื่อที่ไม่มีตัวตนจริง

ก่อนหน้านี้ ประชาชนได้ชุมนุมประท้วงถึงการขาดแคลนอาหาร จึงได้เดินขบวนไปยังทำเนียบประธานาธิบดี แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขัดขวางและใช้แก๊สน้ำตายิงใส่ฝูงชน

ฝ่ายค้านกล่าวประณามรัฐบาลนายมาดูโรที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลสังคมนิยมและพรรคฝ่ายค้านได้ทวีความรุนแรงขึ้นภายหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านได้รับชัยชนะการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และสามารถกุมอำนาจในรัฐสภาได้

อนึ่ง ภายหลังจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีจาก ๖ ปี เหลือ ๔ ปี ที่ศาลสูงสุดวินิจฉัยว่า ไม่มีผลบังคับใช้ ทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านต้องล่ารายชื่อประชาชนเพื่อจัดให้มีการลงประชามติขับไล่แทน

ด้าน นาย Enrique Marquez รองประธานรัฐสภา สมาชิกพรรคฝ่ายค้าน กล่าวว่า การเรียกร้องให้มีการลงประชามติเป็น “ทางออก” เดียวเท่านั้นที่จะลดแรงกดดันในเวเนซุเอลา และหากมีการขัดขวางการทำประชามติ จะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดในสังคมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์

นานาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลเวเนซุเอลาเจรจากับพรรคฝ่ายค้านเพื่อหาทางออกด้วย โดยเมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นาย Luis Almagro ผู้อำนวยการรัฐอเมริกัน (Organization of American States) เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือถึงวิกฤตการณ์ในเวเนซุเอลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระงับสมาชิกภาพของเวเนซุเอลาได้ โดยนายมาดูโรได้ตอบโต้นาย Almagro ว่า “แทรกแซงและทรยศ” พร้อมกล่าวว่า เวเนซุเอลาจะต่อสู้กับการแทรกแซงทุกรูปแบบ

ที่มา: www.bbc.co.uk (๒ มิถุนายน ๒๕๕๙)

www.aljazeera.com (๓ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๒. สาธารณรัฐเปรู : นาย Kuczynski อ้างชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเปรู

นาย Pedro Pablo Kuczynski อ้างว่า ตนได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีเปรู แต่คู่แข่งคนสำคัญอย่างนาย Keiko Fujimori กล่าวว่า การนับคะแนนยังไม่เสร็จสิ้น

การเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดได้นับคะแนนไปแล้วร้อยละ ๙๗ โดยมีนาย Kuczynski นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ผู้สมัครลงแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีเปรูร่วมกับนาง Fujimori ซึ่งเป็นลูกสาวนาย Alberto Fujimori อดีตประธานาธิบดีเปรูซึ่งกำลังถูกจำคุกอยู่ โดยได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๕๐.๑๔ และ ๔๙.๘๖ ตามลำดับ

นาย Kuczynski กล่าวต่อรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งว่า “ผลการเลือกตั้งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้ว” ขณะนี้กำลังรอคะแนนจากหีบบัตรสุดท้ายจากพื้นที่ห่างไกลและชาวเปรูโพ้นทะเล โดยยังเหลือบัตรที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จอีกประมาณไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ใบ คาดว่าจะประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการได้ไม่เกิน สัปดาห์นี้ สาเหตุที่เกิดความล่าช้า เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายในการนำหีบบัตรขนส่งทางอากาศจากพื้นที่ ป่าเมซอน และบางส่วนขนส่งมาทางเรือ

นาย Kuczynski อายุ ๗๗ ปี กล่าวว่าจะไม่ประกาศชัยชนะจนกว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการ ส่วนนาง Fujimori อายุ ๕๑ ปี กำลังเก็บตัวอยู่ในที่ทำการพรรคเป็นวันที่สองแล้ว โดยคาดหวังว่า นโยบายของตนจะครองใจประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้

อนึ่ง ผู้สมัครทั้งสองคนต่างเป็นนักการเมืองฝ่ายขวา และมีนโยบายปราบปรามอาชญากรรม และสร้างงานในประเทศ ทั้งนี้ เปรูเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดในทวีปอเมริกาใต้

ที่มา: www.aljazeera.com (๗ มิถุนายน ๒๕๕๙)

www.bbc.co.uk (๗ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๘ มิถุนายน ๒๕๕๙